





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

21 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>เปิดศูนย์หัวใจและตึกสงฆ์อาพาธ รพ.หนองคาย</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, hfocus, thailandplus, thebetter, thereporter)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าฯหนองคาย พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ นายคำพันธ์ อ้นลาวัน เอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทย และนพ.สมศักดิ์ ประภักฎาณวัตร ผอ.รพ.หนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำพิธีเปิดศูนย์หัวใจและตึกสงฆ์อาพาธ รพ.หนองคาย พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยที่รักษาตัวใน รพ. และให้กำลังใจ อสม. หนองคาย พร้อมชูนโยบาย 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกที่ จ.หนองคาย เริ่ม 1 พ.ค.นี้</p>	
<p>ความสำเร็จ 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, thaigov, prd., sounhitalk, INN)</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงความสำเร็จรูปธรรมที่เกิดจากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ของรัฐบาล จาก 4 จังหวัดนำร่อง (เฟส 1) ขยายผลเป็น 8 จังหวัด (เฟส 2) ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่รัฐบาลภูมิใจ ข้อมูลจาก สธ. สรุปได้ดังนี้ 1. ระยะเวลาใช้บริการลดลงกว่าครึ่ง 2. รับยาใกล้บ้าน ลดแออัด ลดรอคิว 3. หน่วยบริการแบบคลินิก ขยายตัวขึ้น 5 เท่าตัว ปชช.เข้าถึงการบริการง่ายและสะดวกขึ้น 4. ฉีดวัคซีน HPV เกิน 1 ล้านโดส 5. จัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวช รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป และมีนิรโทษกรรมครบตามเป้า 6. จัดตั้งสถานชีวาภิบาล 137 แห่ง และจัดตั้งกุฏิชีวาภิบาลต้นแบบ 4 แห่ง 7. จัดตั้ง รพ.นครพิงเชียงใหม่ เพิ่มการเข้าถึงบริการในเขตเมือง 8. เพิ่มอัตราการเกิดของเด็กอย่างมีคุณภาพ 9. เพิ่มบรรจุพยาบาลวิชาชีพ ส่งเสริมความก้าวหน้าพยาบาลชำนาญการพิเศษ และอบรม care D+ Team แล้ว 1 หมื่นคน 10. รพ.รัฐทั่วประเทศผ่านเกณฑ์ประเมิน รพ.อัจฉริยะ 11. จัดตั้ง Healthy city MODELS ครบทุกเขตสุขภาพ และ 12. จัดตั้งทีม Sky Doctor ครบทุกเขตสุขภาพ</p>	
<p>“วัดพระบาทน้ำพุ” ต้นแบบสถานชีวาภิบาล</p> <p>สื่อแนะนำ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (ประชาไทย, thecoverage)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. และ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวีศรารามราชวรวิหาร เป็นประธานเปิดสถานชีวาภิบาลต้นแบบสุขภาพเขตที่ 4 ที่วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมืองลพบุรี พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยชีวาภิบาลในระบบบัตรทอง รองรับผู้ป่วยระยะท้าย จ.ลพบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ให้การดูแลอย่างมีมาตรฐาน เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะท้ายจากไปอย่างสงบ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ห่วงผู้รับผลกระทบสารเคมีรั่ว</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง, newtv, mcot, INN, sondhitalk, news1live)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ.ฝ่ายการเมือง เผยว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. มีความเป็นห่วงสุขภาพอนามัยประชาชนในพื้นที่ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา จากเหตุโอรหะเหยสารเคมีสีเหลืองสัมผัสกระจายจากโกดังเก็บสารเคมีอันตราย ทั้งโอรหะเหยที่อยู่ในอากาศและที่รั่วไหลซึมสู่ชั้นดิน อาจกระจายตัวสู่น้ำใต้ดินและพื้นที่โดยรอบ จึงสั่งการเร่งด่วนให้บุคลากร สธ. ตรวจสอบดูแล ปชช. เต็มกำลัง พร้อมประสาน ก.อุตสาหกรรม ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อคลี่คลายปัญหาโดยเร็ว</p>	
<p>ดูแลผู้อพยพชาวเมียนมา</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, hfocus, thaipbs, ch3plus, ejan, nationtv, brighttv, prd., thailandplus, js100)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 2 เผยว่า ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาทยอยเข้ามาในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ยอดล่าสุดเข้ามา 1,686 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด 1 ราย อาการไม่หนัก ส่งรักษา รพ.แม่สอด ย้ำหน่วยงานสาธารณสุขของไทยให้การดูแลผู้ป่วยตามหลักมนุษยธรรม มีการเตรียมความพร้อมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้รองรับสถานการณ์ ยืนยันไม่กระทบการให้บริการประชาชนชาวไทย</p>	
<p>เคล็ดลับน้ำโคลงเล่นปาร์ตี้โคมสำหรับเด็กป่วย</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sounhitalk, amarintv)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรณีผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปเล่นปาร์ตี้โคมในงานสงกรานต์ จ.สุพรรณบุรี ต่อมาเด็กมีอาการถ่ายท้อง ท้องเสีย เวียนหัว ไข้สูง อาเจียน และผื่นขึ้นตามตัว เข้ารักษาที่รพ.เจ้าพระยาอภัยมหาราชจำนวนมาก ว่า เบื้องต้นทาง สสจ.สุพรรณบุรี ได้ทำการสอบสวนโรค พร้อมขยายผลการเฝ้าระวังผู้ป่วยอุจจาระร่วงในช่วง 3-7 วัน ในทุก รพ. ทั้งจังหวัด โดยผลตรวจเบื้องต้นด้วยชุดตรวจอย่างรวดเร็ว (Rapid Test) พบมีผลบวกกับไวรัสโรต้า จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซ้ำเพื่อยืนยันผล ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ฯ คาดทราบผล 22 เม.ย.นี้</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ch7)</p> <p>- จากกรณี เด็กป่วย 65 ราย หลังเล่นน้ำปาร์ตี้โคมและอุโมงค์น้ำเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ล่าสุด นายอานนท์ รักผล ประธานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยสุพรรณบุรี ยอมรับงานดังกล่าวมีปัญหา น้ำไม่พอใช้ จึงนำน้ำในคลองสวนกล้วยมาใช้ด้วย พร้อมขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบ ยืนยันไม่ให้เกิดซ้ำ ปีหน้าเตรียมเจาะบ่อบาดาล</p>	
<p>ภัยความร้อน</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, thaipbs, hfocus, thebangkokinsight, ch3plus)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เผยผลอนามัยโพลพบว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 70 มีความกังวลว่าความร้อนจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยกลุ่มอาการจากความร้อนที่สำรวจพบ 3 อันดับแรก ได้แก่ อาการปวดศีรษะ อาการท้องผูก และอาการเป็นตะคริวที่ขา แขน หรือท้อง ตามลำดับ แนะนำประชาชนลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ในรถที่จอดตากแดดตามลำพังเด็ดขาด</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ค่าดัชนีความร้อน 18-27 เม.ย. 67 มีแนวโน้มอยู่ในระดับอันตรายมาก ใน 15 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี ตรัง สุรินทร์ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ยะลา นราธิวาส และกรุงเทพฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า หนักร้อนเชื้อโรคต่าง ๆ เจริญเติบโตได้ดี อาจปะปนมากับอาหารและน้ำดื่ม พ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องระมัดระวังเรื่องสุขอนามัย ความสะอาด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กให้มากที่สุด โดยข้อมูลกรมการแพทย์ระบุโรคหน้าร้อนที่พบบ่อยในเด็ก เช่น โรคท้องร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก เป็นต้น แนะนำพ่อแม่ยึดหลัก ให้เด็กทานอาหารปรุงสุกใหม่ รักษาความสะอาดร่างกาย เลี่ยงอากาศร้อน อยู่ในที่อากาศถ่ายเท ดื่มน้ำเยอะๆ</p>	
<p>แก๊สแอมโมเนียรั่ว</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, INN, newtv, ch3plus, prd., thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุการณ์ แก๊สแอมโมเนียรั่วจากโรงงานน้ำแข็งราชา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยได้ประสาน สสจ.ชลบุรี เข้าตรวจสอบ พบโรงงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ GMP สกปรก ไม่ถูกสุขลักษณะ ขาดการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุของแก๊สแอมโมเนียรั่ว จึงดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมสั่งหยุดการผลิตจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกสุขลักษณะ และเก็บตัวอย่างน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี หากพบไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือพบสารอันตรายปนเปื้อนจะดำเนินคดีเพิ่มเติม</p>	
<p>แนะลดเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ thebetter</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกรมควบคุมโรค แนะนำชวนยึดหลัก “สอง-ใส่-แชบ อย่างปลอดภัย” ลดความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยการสอง ผีน แผล ตุ่ม หนอง ของคู่นอนก่อนทุกครั้ง ใส่ถุงยางอนามัย ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ กับทุกคน ทุกช่องทาง และ แชบ อย่างปลอดภัย หมั่นตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส อย่างสม่ำเสมอ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มะเร็งปอด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย แต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 17,222 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เสียชีวิตประมาณ 14,534 ราย ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การสัมผัสสารก่อมะเร็งอย่างต่อเนื่อง เช่น การสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่มือสอง การสัมผัสแร่ใยหิน การได้รับมลภาวะทางอากาศ รวมทั้งฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น</p> <p>- ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า มะเร็งปอดมีสัญญาณเตือน เช่น อาการไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ มีเสียงหวีด เจ็บหน้าอก ปอดติดเชื้อบ่อย เหนื่อยง่ายเรื้อรัง เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์ ป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง</p>	
<p>เตือนอย่าเชื่อผลิตภัณฑ์ CDS อ้างรักษามะเร็ง</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. เตือนภัยประชาชน อย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์คลอรีน ไดออกไซด์ โซลูชัน (CDS Chlorine Dioxide Solution) มารับประทานโดยเด็ดขาด อ้างเป็นยาครอบจักรวาล รักษาได้สารพัดโรค นอกจากไม่ได้ผลแล้ว ยังเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตด้วย ยืนยัน อย. ไม่เคยอนุญาต CDS เป็นยา แต่อนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร และอนุญาตเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข</p>	
<p>สธ.ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, prd., infoquest, thestandard)</p> <p>- น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลได้มีนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างงานให้กับประชาชน รวมถึงสนับสนุนการสร้าง Soft Power ของประเทศ โดย สธ. ได้ขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนส นวดไทย และสมุนไพร เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล มีการนำเสนอ (ร่าง) การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนสและสมุนไพร คู่มือยาสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไทย การดำเนินงาน Wellness และ Healthy City กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตำรับยาสมุนไพรแห่งชาติ 324 ตำรับสมุนไพรประจำจังหวัด รวมทั้งมีการพิจารณารายการผลิตสมุนไพรในโรงงาน WHO GMP ของ สธ. ให้สอดคล้องกับสมุนไพรประจำจังหวัด การผลิตผู้ประกอบการอาชีพด้านการนวดไทย การวิจัยเรื่อง Mesenchymal Stem Cells</p>	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ tnews</p> <p>- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ข้อความเตือน ยอดติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มสูงขึ้นมาก ดังนั้นช่วงนี้ควรเลี่ยงไป รพ. เลื่อนได้ควรเลื่อน แต่ถ้าจำเป็นต้องไป ควรป้องกันตัว ใส่หน้ากาก ล้างมือหลังจับต้องสิ่งของสาธารณะ เลี่ยงที่แออัด/ ไขว่เวลาสั้น ๆ และสังเกตรอบตัว อยู่ห่างจากคนไอจาม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ isaranews</p> <p>- นางทิวา กมลเวช รองผู้ว่าฯ กทม. เผย สถานการณ์โรคโควิด 19 ใน กทม. กลับมาระบาดสูงขึ้นหลังสงกรานต์ เล็งจัดซื้อวัคซีนให้เด็กนักเรียนสังกัด กทม.ระดับประถม ส่วนโรคไข้เลือดออกช่วง 4 เดือน (17 ม.ค. - เม.ย. 67) ป่วยแล้ว 1,730 คน เสียชีวิต 22 คน แนะนำผู้ป่วยทุกรายทายากันยุงเพื่อป้องกันยุงกัด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Dr. Dark โพสต์ว่า โควิดเยอะขึ้นตั้งแต่หลังสงกรานต์ อาการไม่เยอะ ให้กักตัว รักษาตามอาการ ถ้าหากเหนื่อย หรือไข้สูงเกิน 2 วัน ค่อยไป รพ. ส่วนยา Molnupiravir ไม่ค่อยได้ประโยชน์</p>	
<p>จับพ่อค้าเร่ლობขายสมุนไพรอันตราย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- เจ้าหน้าที่ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับตำรวจ สภ.สันป่าตอง ออกตรวจและจับกุมพ่อค้าเร่ลักลอบขายยาสมุนไพร-เครื่องสำอางอันตราย ส่งดำเนินคดีขอหาขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	
<p>ตั้งข้อสงสัยจัดกระทูหมอโจ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ Pantip</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ผู้ใช้บัญชี “สูตรพองมันเนย” โพสต์กระทู้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดกระดูกกับหมอโจ Dr. Sapon ที่โฆษณาใน tiktok อ้างผู้ป่วยบางราย ป่วยมา 20 ปี ไปรักษาแล้วหาย หรือไปครั้งเดียวหายเลย โดยตนเองปวดหลังจึงไปรับบริการมา 1 ครั้ง เจอ ค่ารักษา+ค่ายา 4 หมื่นกว่าบาท รู้สึกราคาแพงมากเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ แลวันต่อมาความรู้สึกปวดไม่ได้หายไป</p> <p>- มีผู้มาแสดงความเห็นว่า เคยไปรับบริการตรวจเครื่องสแกนหมอโจ พบว่ากระดูกพรุน ต้องซื้อของมากมายรวมค่าใช้จ่าย 28,000 บาท ไม่น่าใจจึงไปตรวจที่ รพ.อินทรีรักษ์ รามอินทรา ผลตรวจบอกว่ากระดูกดีมาก</p> <p>- มีผู้มาแสดงความเห็นพร้อมโพสต์ภาพน้ำแร่ HINFU ของหมอโจที่ส่งจ่ายให้คนมารักษาพร้อมกับเอกสารที่ระบุว่าบริษัทจด ยกเลิกกิจการไปแล้ว แต่ยังแอบผลิตน้ำแร่แบบผิดกฎหมายมีการใช้เลข อย. อยู่ พร้อมระบุเคยไปรักษา เกิดข้อสงสัยหลาย เรื่อง ทั้งสภาพสถานบริการที่ทรุดโทรม การวินิจฉัยเรื่องกระดูก ค่ารักษา+ค่ายา และระบบการจ่ายค่ารักษา</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจหมอเถื่อนเถื่อน โพสต์ว่า คาดว่ามีผู้เสียหายหลายรายจากหมอล่อมดาวตึกต่อกรายนี้ พร้อมย้ำว่า น้ำแร่ไม่ได้ช่วยให้ กระดูกหายพรุน อายุไม่เยอะไม่ได้มีความเสี่ยงเป็นกระดูกพรุน ไปออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อทำ load management เพื่อให้กระดูกแข็งแรงดีกว่า และแนะนำว่าหากมีข้อสงสัยควรไปตรวจที่ รพ. ปลอดภัยแน่นอน</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงกรณีมีการแชร์คลิปสุขภาพเรื่อง วิธีตรวจเช็คโรคหลอดเลือดสมองด้วยตนเอง เป็นข้อมูลเท็จ การมีภาวะอ่อนแรงจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือจากโรคอื่นได้นั้น ต้องอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกายว่า มีอาการ หรือไม่ เช่น แขนขาครึ่งซีกอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง เดินเซ ปากเบี้ยวข้างเดียวกับแขนขาที่อ่อนแรง พูดไม่ชัด พูดไม่ออก ฟังไม่ เข้าใจ ซาครึ่งซีก และอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นทันทีทันใด แนะนำให้รีบมา รพ. ให้เร็วที่สุด</p>	